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Borgarráð

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um fjölda korthafa vegna aðgangs að 
Vinnustofu Kjarval

Á fundi borgarráðs þann 1. október sl. var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn 
áheyrnarfulltrúa Miðflokksins: 

Í svari við fyrirspurn um aðgang að vinnustofu Kjarvals eru einungis taldir upp 10 
korthafar, en áður var upplýsingafulltrúi Reykjavíkurborgar búinn að gefa 
út að korthafar væru 11 talsins. Hver er sá ellefti?

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara með 
bréfi skrifstofu borgarstjórnar, 5. október sl.

Svar við fyrirspurn: 
Um er að ræða 10 einingar en 11 tengiliði og því 11 kort sem hafa  aðgang sbr. 
upplýsingar vegna fyrri fyrirspurnar í borgarráði  1. okt. s.l.
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